

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผีนึกกำลัง

แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก กำหนดมาตรฐานความ

รับผิดชอบใหม่ในการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย



วันนี้ บริษัทผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราชั้นนำ 11 แห่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (International Alliance for Responsible Drinking: IARD) ได้ประกาศสร้างความร่วมมือครั้งสำคัญกับ 4 แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระดับโลก ได้แก่ Facebook, Snapchat, Twitter และ YouTube

(โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/715226/IARD_Logo.jpg)

ในฐานะกลุ่มแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก เราได้รวมตัวกันด้วยความมุ่งมั่นที่จะกำหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสูงสุดต่ออุตสาหกรรมของเรา

ด้วยการทำงานร่วมกันและการใช้แนวคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพื่อผลักดันธุรกิจของเรา เราตระหนักดีว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคใหม่สำหรับการโฆษณาเบียร์ ไวน์ และสุราผ่านโซเชียลมีเดีย

เพื่อสร้างมาตรฐานอันแข็งแกร่ง เราจะดำเนินการร่วมกันดังนี้

- ตรวจสอบว่ามีการใช้มาตรการป้องกันที่อัปเดตที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาเบียร์ ไวน์ และสุรา จะส่งตรงถึงผู้รับสารที่เป็นผู้ใหญ่และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
- หาทางลดโอกาสที่ผู้เยาว์จะเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- หาทางช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมการเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถเลือกไม่รับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเราเคารพต่อภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและตระหนักดีว่ามีผู้คนที่ไม่ต้องการเห็นโฆษณาจากผู้ผลิตเบียร์ ไวน์ และสุราบนโซเชียลมีเดียของตน

เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันจะทำให้เราก้าวข้ามการดำเนินการโดยบริษัทเพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายแพลตฟอร์มและหลายบริษัทโฆษณา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนับพันที่ ต้องการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้คนที่นับพันล้านที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลทุกวัน

ลิงค์ข่าว: <https://bit.ly/2xkXyf2>

สหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ (IARD) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่อุทิศตนเพื่อแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตรายทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบในหมู่นักดื่ม IARD ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทสมาชิกจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการควบคุม ได้แก่ เบียร์ ไวน์ และสุรา โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการดื่มที่ก่อให้เกิดอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการดำเนินงานของเรา สามารถดูได้ที่ <http://www.iard.org>

ที่มา: IARD - International Alliance for Responsible Drinking